

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/๑๑๑๓๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศรายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๘๙/ว๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) จำนวน ๑ คน (ถ้ามี) พร้อมส่งแบบเสนอชื่อถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและติดตามลงพื้นที่เชิงลึกประเมินสภาพจริง และเสนอชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกในสัดส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) ตามสัดส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอข้อทักท้วง ให้ทักท้วงได้โดยยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุชื่อ สกุล ที่อยู่ของผู้ทักท้วง ระบุรายละเอียดที่ต้องการทักท้วง และลงลายมือชื่อของผู้ทักท้วง เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒน วัฒนวิศล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๓๕

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี
ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย)

ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี นั้น

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหจักรี ครั้งที่ ๖ ปี ๒๕๖๘ (ประเทศไทย) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนขององค์ภาครัฐ จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวรีรัตน์ จุ้ยกระยาง ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพัฒนะ พัตนะทวีตล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน